

Số: 249./CV-BVHMDN

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2024

V/v phát sinh chi phí bệnh nhân Hồ Thị Út Thơm

Kính gửi : - **CHƯƠNG TRÌNH NHỊP TIM VIỆT NAM – QUỸ VINACAPITAL**
- **QUỸ HIẾU VỀ TRÁI TIM**

Lời nói đầu tiên, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng xin gửi đến quý Quý Hội lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất vì những quan tâm của quý Quý dành cho trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh trong suốt thời gian qua.

Ngày 29.05.2024 vừa qua, Bệnh viện có tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Hồ Thị Út Thơm, SN: 17.01.2019, đ/c: Xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, do *Quý Bảo Trợ Trẻ Em Tỉnh Quảng Ngãi* giới thiệu đến can thiệp phẫu thuật tim tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Bệnh nhân được chẩn đoán: *Còn ống động mạch*, và theo như thông báo ban đầu phương pháp xử lý là can thiệp bít ống động mạch bằng dù.

Về chi phí dự kiến trọn gói 49.000.000VNĐ/BHYT: 23.000.000VNĐ

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được các Bác sĩ hội chẩn thống nhất với chẩn đoán, chỉ định và tiến hành can thiệp bít dù. Tuy nhiên trong quá trình can thiệp, vì hình dạng và kích thước của ống động mạch dài, dạng ống không có phần phễu về phía động mạch chủ. Đóng bằng PDA I sẽ không an toàn và không phù hợp với hình thái giải phẫu của ống động mạch này. Trong khi đó: PDA II có bộ thả kích thước nhỏ đi qua ống động mạch ít thương tổn hơn, và đóng ống động mạch về phía động mạch chủ sẽ an toàn cho bé sau này phát triển (Cánh dù không bị lún vào trong lòng động mạch chủ quá nhiều). Cho nên, trường hợp bệnh nhân Hồ Thị Út Thơm với hình thái cấu trúc giải phẫu ống động mạch như vậy: chỉ định đóng PDAII sẽ hợp lý và an toàn cho bệnh nhân. Chỉ định đóng bằng PDA I sẽ không an toàn và có thể gây khó khăn. (Trong đó PDA I được hưởng BHYT và PDA II không được hưởng BHYT). Do đó chi phí phát sinh do dụng cụ không được hưởng BHYT cụ thể như sau:

Chi phí can thiệp tim trọn gói: 64.000.000VNĐ/ BHYT: 8.400.000VNĐ

Bệnh viện xin được kính thông báo đến quý Quý Hội về sự phát sinh chi phí của bệnh nhân Hồ Thị Út Thơm và rất mong nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ của quý Quý Hội đối với Bệnh nhân trên.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng!

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT


TRƯƠNG NGUYỄN THOẠI NHÂN